

## จับข่าวเอามาย่า

**คู** รักดารานุ่น-ศิริพันธ์ วัฒนจินดา พร้อมสามี ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ECOLIFE 2018” โครงการลดขยะพลาสติก (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ด้วยแอปพลิเคชัน บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเชิญชวน นิสิต บุคลากร รวมถึงผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ร่วมลดขยะพลาสติกต่างๆ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ECOLIFE APP” และสแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้งเมื่อไม่เอาพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ ถุงใส ถุงหิ้ว แก้วน้ำ หลอด และช้อนส้อมพลาสติก จากร้านค้าเพื่อสะสมแต้ม สุ้นของรางวัล และสนุกกับเกมในแอปฯ ดังกล่าว



“นุ่น ศิริพันธ์” กล่าวว่า ECOLIFE 2018 เป็นแอปฯที่มาในรูปแบบเกมการสะสมแต้มที่และตัวการ์ตูนให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อนิสิตและบุคลากรใช้บริการตามร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และปฏิเสธไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สามารถสแกน QR code ที่ติดอยู่ตามร้านต่างๆ จากนั้นแอปฯ จะบันทึกข้อมูล ทั้งประเภทและจำนวนครั้งที่ปฏิเสธ พร้อมตอบแทนด้วยการเติมโตของพื้นที่และจำนวนตัวการ์ตูนที่เพิ่มขึ้นในแอปฯ

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อโลก เพื่อเรา

ช่วงนี้หลายพื้นที่ใช้เสียดอกระบาด ต้นเหตุแห่งการแพร่เชื้อคือ “ยุงลาย” ดังนั้น ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป วันนี้ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นิमित วันไชยธนวงศ์ พ่อเมืองสุพรรณบุรี สุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำทัพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ อสม.กว่า 100 คน ลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อแจกถุงทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้ถึงพิษภัยของ



โรคไข้เลือดออก และวิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

พ่อเมืองสุพรรณบุรีกล่าวว่า ช่วงหน้าฝนมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตนจึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรณรงค์ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และไม่ให้มีทั้งผู้ป่วยและเสียชีวิตจากไข้เลือดออก

ต้องขอฝากเจ้าหน้าที่ อสม.ที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คอยให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา หากพบว่าพื้นที่ไหนเกิดระบาดต้องรีบรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อรีบแก้ไขได้ทันที

“ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร” เป็นชื่อกิจกรรม ที่พ่อเมืองหนองคาย รมชัย จิตรวิเศษ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม ที่สวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมืองหนองคาย

กิจกรรมผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายเดิน-วิ่ง แก่ประชาชนในจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างทีมและเครือข่ายนักเดิน-วิ่ง ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและยั่งยืน อีกทั้งยัง



เป็นการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมพลังเครือข่ายสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้รับสมัครทีมนักเดิน-วิ่ง จากภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 303 ทีม สมาชิกทั้งหมด 10,117 คน ระยะทางสะสม 409,432 กิโลเมตร ซึ่งในวันจัดกิจกรรม มีนักวิ่งจาก 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนถึง 2,000 คน

“วิ่ง” เป็นการออกกำลังกายอย่างง่าย ที่ทุกคนทำได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงร่วมกัน

จิตอาสาครบุรีร่วมใจ “ปลูกป่าทดแทน” บนผืนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าวังน้ำเขียว” โดยการนำของกำนันตำบลจระเข้หิน อ.กระบองทอง นำชาวบ้านและจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อ.ครบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เกือบ 100 คน ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ในป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ส่วนใหญ่เป็นต้นพะยูน และไม้ยืนต้นกว่า 500 ต้น หลังจากเริ่มมีฝนตกลงมาในช่วงนี้



สำหรับ “ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน” แห่งนี้ อยู่ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ มีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย แต่ส่วนหนึ่งเคยถูกบุกรุกแผ้วถาง ชาวบ้านกลุ่มนี้จึงช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ สภาพผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวบริเวณข้างเคียง ยังมี “ต้นปรอง” พันธุ์ไม้หายาก เกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก ชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ ทำให้กลายเป็นป่าปรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

นับเป็นการสร้างกุศลให้แก่ “ผู้ป่วยโรคต่อกระดูก” เมื่อมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ รพ.กันทรลักษณ์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย จัด “โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต่อกระดูก” โดยมี ธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์

รองพ่อเมืองศรีสะเกษกล่าวว่า โรคต่อกระดูก ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบแพทย์และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียม ในปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง สามารถให้บริการรักษาโรคตาต่อกระดูก โดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมได้



การผ่าตัดทำได้ง่าย ไม่เจ็บปวด และปลอดภัย ผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาอยู่ใน รพ. หรือสถานพยาบาล เพียงแค่ 1-2 วัน หลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ก็จะหายจากโรค สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนทั่วไป

ใครผ่านไปแถวสตูลอย่าพลาด เมืองสตูลเขาจัดงาน “มหกรรมอาหารจานเด็ด” เทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2561 ที่บริเวณถนนราชบุรีอุทิศ (ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง ช่วงสี่แยกโรงเรียนจหว) อ.เมืองสตูล มีพ่อเมืองสตูล ภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย มาร่วมเป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีมาตรฐานมากขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด



สำหรับการจัดงานมหกรรมอาหารจานเด็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน รวม 5 วัน มีร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 130 บูธ กิจกรรมภายในงานมีมากมาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น การประกวดหน่ออาหารจานเด็ด การประกวดธิดาอาหารจานเด็ด และกิจกรรมของชมรมร้านอาหารและแพนดอล จังหวัดสตูล เช่น การประกวดบุชจำหน่ายอาหาร กิจกรรมการแสดงบนเวทีของศิลปิน นักร้องจากค่ายเพลงดังอีกมากมาย

ภายในงาน พ่อเมืองสตูล ยังได้โชว์ลีลา “ซักขา” ให้ได้ชม พร้อมแจกโรตีสายดำจำนวน 200 ชุด ให้ประชาชนที่มาร่วมงานอิมมูน่าสำราญกันถ้วนหน้าอีกด้วย

## พิมพ์อ่อน